
ป� ที่  8   /  ฉ บั บ ที่  4 9   /  มิ ถุ น า ย น   2 5 6 3

UTK 
ปรับเปลี่ยนเร�ยนรู� 

สู�โคว�ด - 19



0 4
สารอธิการบดี 
ประจำเดือนมิถุนายน 2563 

ส า ร บั ญ

CONTENT
เร�่องเล�าเบื้องหลังการทำงาน 
คณะอนุกรรมการฯ โคว�ด

0 6
อาจารย�สมพร ป�ยะพันธ�
อธิการบดี 

1 6
อาจารย�บุญสม คร�กคร�น
ผู�อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

1 9
อาจารย�ศิร�มา ศีลพัฒน�
รองคณบดีฝ�ายกิจการทั่วไป 
คณะศิลปศาสตร� 

1 0
อาจารย�พ�ษณุวัตร สุจว�พันธ�
รองอธิการบดี 

2 2
อาจารย�อำไพ แสนหมื่น
หัวหน�างานสุขภาพและอนามัย 
กองพัฒนานักศึกษา 

1 3
อาจารย�ชัยศักดิ์ คล�ายแดง
ผู�ช�วยอธิการบดี 

2 5
นายพรชัย บัวสำอางค�
หัวหน�าชุดรักษาความปลอดภัย 

คณะผู�จัดทำ

ที่ปร�กษา
นายสมพร ป�ยะพันธ�

บรรณาธิการอำนวยการ
ผู�ช�วยศาสตราจารย�ว�ร�ยะ ศิร�ชานนท�

ดร.สุรชัย งามรัตนไพบูลย�

บรรณาธิการบร�หาร
นายทรงพล จ�ตต�โกศล

กองบรรณาธิการ
นางอนงค� ชัยประเสิรฐ

นางสาวตุลยดา ตันติสุรัติธรรม

นายณรงค�ฤทธิ์ ทองอุบล

นางสาวฐิติรัตน� แสงบุญเกิด

เผยแพร�โดย   
ศูนย�ประชาสัมพันธ�  

มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เลขที่ 2 ถนนนางลิ�นจ�่ แขวงทุ�งมหาเมฆ  

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท� 0 2287 9600 ต�อ 2105, 9718

โทรสาร 0 2286 3596

เว็บไซต�� www.rmutk.ac.th

อีเมล pr_news@rmutk.ac.th

PAGE 02



0 4
สารอธิการบดี 
ประจำเดือนมิถุนายน 2563 

ส า ร บั ญ

CONTENT
เร�่องเล�าเบื้องหลังการทำงาน 
คณะอนุกรรมการฯ โคว�ด

0 6
อาจารย�สมพร ป�ยะพันธ�
อธิการบดี 

1 6
อาจารย�บุญสม คร�กคร�น
ผู�อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

1 9
อาจารย�ศิร�มา ศีลพัฒน�
รองคณบดีฝ�ายกิจการทั่วไป 
คณะศิลปศาสตร� 

1 0
อาจารย�พ�ษณุวัตร สุจว�พันธ�
รองอธิการบดี 

2 2
อาจารย�อำไพ แสนหมื่น
หัวหน�างานสุขภาพและอนามัย 
กองพัฒนานักศึกษา 

1 3
อาจารย�ชัยศักดิ์ คล�ายแดง
ผู�ช�วยอธิการบดี 

2 5
นายพรชัย บัวสำอางค�
หัวหน�าชุดรักษาความปลอดภัย 

คณะผู�จัดทำ

ที่ปร�กษา
นายสมพร ป�ยะพันธ�

บรรณาธิการอำนวยการ
ผู�ช�วยศาสตราจารย�ว�ร�ยะ ศิร�ชานนท�

ดร.สุรชัย งามรัตนไพบูลย�

บรรณาธิการบร�หาร
นายทรงพล จ�ตต�โกศล

กองบรรณาธิการ
นางอนงค� ชัยประเสิรฐ

นางสาวตุลยดา ตันติสุรัติธรรม

นายณรงค�ฤทธิ์ ทองอุบล

นางสาวฐิติรัตน� แสงบุญเกิด

เผยแพร�โดย   
ศูนย�ประชาสัมพันธ�  

มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เลขที่ 2 ถนนนางลิ�นจ�่ แขวงทุ�งมหาเมฆ  

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท� 0 2287 9600 ต�อ 2105, 9718

โทรสาร 0 2286 3596

เว็บไซต�� www.rmutk.ac.th

อีเมล pr_news@rmutk.ac.th

	 นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรค 
โควิด-19	 และได้ขยายวงกว้างเพิ่มมากขึ้น	
ในนามมหาวิทยาลัย	 และในฐานะอาจารย์
คนหนึ่งของ	 มทร.กรุงเทพ	 ผมขอขอบคุณ
คณะผู้ บริ หาร 	 คณาจารย์ 	 เจ้ าหน้ าที่ 	 
และนักศึกษาทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือ
ปฏิบัติตามมาตรการของ	มทร.กรุงเทพ	และ
ของกระทรวงสาธารณสุข	 ในการเฝ้าระวัง
การระบาดของโรคโควิด-19	 เป็นอย่างดียิ่ง	
และขณะนี้เรายังอยู่ในช่วงเฝ้าระมัดระวัง	
หยุดการเรียนการสอนในห้องเรียน	 และ 
ปรับรูปแบบการจัดการ เรียนการสอน	 
การสอบ	 และประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้	 
ในรูปแบบออนไลน์ 	 หรื อกึ่ งออนไลน์  
โดยสมบูรณ์	 จนถึงวันนี้ทาง	 มทร.กรุงเทพ	 
มีความจำาเป็นต้องปิดสถานที่ของ	 มทร.
กรุงเทพ	 ทุกวิทยาเขต	 เป็นการชั่วคราว 

นายสมพร  ปิยะพันธ์
รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เพื่อให้เกิดสวัสดิภาพแก่บุคลากร	เจ้าหน้าที่	
นักศึกษา	และสังคมรอบ	มทร.กรุงเทพ

	 ผมหวังเป็นอย่างย่ิงว่า	บุคลากร	เจ้าหน้าท่ี	
และนักศึกษายังมีขวัญและกำาลังใจ	 ในการ
ที่จะตั้งใจทำางาน	 หรือใฝ่เรียนรู้ 	 ทั้งผ่าน 
การทำางานหรือการเรียนรู้ทางระบบออนไลน์
โดยไม่มีข้อจำากัดในเรื่องของเวลาและ 
สถานที่อีกต่อไป	 ผมขอขอบคุณที่บุคลากร	
เจ้าหน้าที่	 และนักศึกษาทุกคนเข้าใจ	 และ
ยอมรับข้อจำากัดต่างๆ	 แล้วก้าวไปข้างหน้า
พร้อมกันอย่างเชื่อมั่น	 ทาง	 มทร.กรุงเทพ	 
จะปรับมาตรการที่เชื่อว่าดีที่สุดในห้วงเวลา
หนึ่งๆ	 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ในแต่ละเดือนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	
ผมยินดีที่จะรับฟังทุกข้อเสนอแนะที่อาจจะ
เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวบุคลากร	 เจ้าหน้าที่	

และนักศึกษา	องค์กร	สังคมและประเทศชาต	ิ
และทาง	 มทร.กรุง เทพ	 ก็พร้อมในการ
สนับสนุนเต็มกำาลัง

	 ท้ายที่สุดนี้	 ผมขออวยพรให้บุคลากร	
เจ้าหน้าที่	 และนักศึกษาทุกท่าน	 มีสุขภาพ
แข็งแรง	 รับฟังข่าวสารต่างๆ	 อย่างใช้
วิจารณญาณ	เป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศชาติ		 
และพวกเราจะผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน
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เรื่องเล่าเบื้องหลังการท�างาน 
คณะอนุกรรมการฯ โควิด
	 ทันทีท่ีเกิดการแพร่ระบาดของ	 “โรคโควิด-19”	 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพตื่นตัวรับมืออย่างเร่งด่วน	โดยมีมาตรการ
ควบคุมป้องกันโรคติดต่อดังกล่าว	 โดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
ตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	
ขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมีนาคม	 2563	 และมีการดำาเนินงานอย่าง 
ต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบัน

	 Inside	UTK	ชวนทกุท่านมาพูดคยุกับทมีงานของคณะอนุกรรมการฯ	 
ชุดน้ี	 ซึ่ งแต ่ละท ่านจะมาบอกเล ่าเบื้องหลังการทำางานในช ่วง
ยากลำาบากน้ี	 ที่สำาคัญเป็นสถานการณ์ท่ีไม ่เคยเกิดข้ึนมาก่อน	
ตลอดเวลาเกือบ	 3	 เดือน	 ผลจากการทำางานอย ่างหนักของ
คณะอนุกรรมการฯ	 ชุดดังกล่าว	 ตลอดจนความร ่วมมือร ่วมใจ 
ของชาว	 UTK	 ทุกคน	 ส่งผลให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19	แม้แต่คนเดียว
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อธิการบดี
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	 “มหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ
ตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรนา	2019	 (COVID-19)	 เพ่ือดำาเนินงาน
ในสถานการณ์โรคระบาด	 โดยมีรองคณบดี
ฝ่ายกิจการท่ัวไปของทุกคณะเข้ามาทำางาน
และเสนอความคิดเห็นร่วมกัน	มีการจัดกลุ่ม
ออกตรวจทั้ง	3	พื้นที่ของมหาวิทยาลัยตลอด	
7	วัน	ตัง้แต่วนัจนัทร์ถึงวันอาทิตย์	เพ่ือตดิตาม
มาตรการในการคัดกรองบุคคลที่จะเดินทาง
เข้ามาในพื้นที่มหาวิทยาลัย	

		 นโยบายของมหาวิทยาลัยในช่วงการ
ระบาดของโควิด-19	คือ		Work	from	Home	 
โดยจดัระบบเพ่ือให้บคุลากรสามารถปฏิบติังาน	
ได้โดยไม่ต้องเดินทาง	 ส่วนหน่วยงานใด
ท่ีมีกรณีเร่งด่วน	 เช่น	 กองคลัง	 กองแผน	 
กองทะเบยีน	ต้องทำาเป็นบนัทึกเพ่ือมาปฏบิติั
ราชการ		

ผมขอขอบคุณบุคลากร 
เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน และ รปภ. 
ที่ร่วมมือร่วมใจกันด�าเนินการตามมาตรการ 
ซ่ึงท�าให้มหาวิทยาลัยของเราไม่มีผู้ติดเช้ือโควิด-19
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		 การทำางานในช่วง	 3	 เดือนที่มีผู้ติดเชื้อ
ในประเทศและมีการปิดเมืองนั้น	 ถือเป็น
ความท้าทายทั้งในด้านการควบคุมพ้ืนที่
มหาวิทยาลัย	 ตลอดจนการจัดหาอุปกรณ์
ป้องกัน	เช่น	เจลแอลกอฮอล์	หน้ากากอนามยั	 
กล่องครอบศีรษะ	 ฯลฯ	 ซึ่งมหาวิทยาลัย 
ได้ประสานกับเครือข่ายทั้งศิษย์เก่าและ 
สถานประกอบการเ พ่ือจัดหาอุปกรณ ์	 
นอกจากน้ี	 คณะต่างๆ	 ได้ทำาการประดิษฐ ์

I N S I D E  U T K

อปุกรณ์เองด้วย	โดยมหาวิทยาลยันำาอปุกรณ์
ส่วนหนึ่งไปแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาล	
สำานักงานสาธารณสุข	บ้านมหาเมฆ	วัดและ
ชุมชน	 รวมทั้งมีโครงการ	 ตู้ปันสุข	 ไข่เจียว 
ปันสุข	 เครื่องด่ืมปันสุข	 ถุงนำ้าใจปันสุข	 
โดยดำ า เ นินการร ่ วม กับสำ านักงานเขต	 
สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย	ภาคเอกชน	 
และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย

		 มหาวิทยาลัยผ่านสถานการณ์ระบาด
ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนามาได้ด้วย
ความร ่วมมือของบุคลากรท่ีปฏิบัติตาม
มาตรการ	ซึง่ทำาให้การทำางานทกุอย่างง่ายขึน้	
จากวิกฤตการณ์ในครั้งน้ีทำาให้มหาวิทยาลัย
นำาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเรียนการสอน
ผ่านระบบออนไลน์	 และถือเป็นจุดเริ่มต้น 
ของการปรับให้เข้ากับลักษณะของการเรียน
การสอนแบบ	 Credit	 Bank	 และ	 Non-
Degree	ด้วย	

PAGE 08



		 ถ ้ า ใ นอนาคตมี วิ ก ฤติ เ กิ ด ขึ้ น อี ก	
มหาวิทยาลัยก็มีความพร้อมในการรับมือ	 
เห็นได้จากในปัจจุบันมหาวิทยาลัยเปิดเทอม
แล้ว	โดยยังคงมาตรการ	Social	Distancing	
ในการเรียนก็มีการแบ่งกลุ ่มระหว่างเรียน
ออนไลน์กับการเรียนในห้องเรียน	 และ
สนับสนุนให ้นักศึกษาใช ้แอพพลิ เคชัน 
หมอชนะ	 ซึ่งคาดว่ามาตรการต่างๆ	 เหล่านี ้
จะกลายเป็นวิถีชีวิตของนักศึกษาในยุค	 
New	Normal	

		 ในนามตัวแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ		ผมขอขอบคุณ
บุคลากร	 เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน	 และ	 รปภ.	
ที่ร่วมมือร่วมใจกันดำาเนินการตามมาตรการ	
ซึ่งทำาให้มหาวิทยาลัยของเราไม่มีผู ้ติดเชื้อ 
โควดิ-19	และขอขอบคณุหน่วยงานเครอืข่าย
ที่มีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยในการแบ่งปัน 
สู่สังคมและชุมชน”
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	 “ผมดำาเนินงานร่วมกับท่านอธิการบดี 
ในการเป็นท่ีปรึกษาของคณะอนุกรรมการ
ตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรนา	2019	(COVID-19)	ซึง่อาจารย์ชยัศกัด์ิ	 
คล้ายแดง	 ผู ้ช่วยอธิการบดี	 เป็นประธาน 
คณะกรรมการ	 มีผู ้อำานวยการกองพัฒนา
นักศึกษาเป ็นรองประธาน	 นอกจากนี้ 
ยังมีทีมงานจากคณะต่างๆ	 เข้ามาร่วมเป็น 
คณะกรรมการด ้วย	 ซึ่ งคณะที่ป รึกษา 
มีบทบาทในการสนับสนุนการทำางานของ
คณะอนุกรรมการฯ	โควิดให้มีประสิทธิภาพ	

		 ในช ่วงมหาวิทยาลัยป ิดและมีการ 
ล็อกดาวน ์ เมืองนั้นผมมาทำางานทุกวัน	
เนื่องจากคณะอนุกรรมการฯ	 มีการประชุม
กันบ่อยมาก	 เพราะต้องติดตามสถานการณ์
ทั้ งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
อย่างใกล้ชิด	 โดยเฉพาะในวันเสาร์และ 
วันอาทิตย์ท่ีมีการแบ่งทีมกันออกตรวจตรา 
ท้ัง	 3	 พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย	 	 ซึ่งผมและ
กรรมการอีกประมาณ	 4	ท่านได้ร่วมทีมกัน

ช่วงท่ีมีการระบาดในระยะแรก 
บุคลากรบางส่วนเสียขวัญ
และไม่เข้าใจว่าเพราะอะไร
จึงไม่สามารถมาท�างาน
ได้ตามปกติ เราจึงต้องใช้
การสื่อสารประชาสัมพันธ์
ทุกช่องทาง เพื่อให้บุคลากร
ได้รู้สถานการณ์และเข้าใจ
มาตรการของมหาวิทยาลัย

ตรวจตราพ้ืนที่และความพร้อมของอุปกรณ	์
รวมทั้งให้ขวัญกำาลังใจกับ	รปภ.	และสื่อสาร
กับ	 รปภ.	 ในทุกพ้ืนท่ีว่าได้ดำาเนินการตาม
มาตรการที่กำาหนดไว้หรือไม่	 โดยเฉพาะ 
การเปิด-ปิดประตูในแต่ละพ้ืนท่ี	 และการ 
คัดกรองบุคคลที่จะเข้ามาในมหาวิทยาลัย	

		 ช่วงท่ีมกีารระบาดในระยะแรก	บคุลากร
บางส่วนเสียขวัญและไม่เข้าใจว่าเพราะ
อะไรจึงไม่สามารถมาทำางานได้ตามปกติ	
เราจึงต ้องใช ้การสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
ทุกช่องทางเพ่ือให้บุคลากรได้รู้สถานการณ์
และเข ้าใจมาตรการของมหาวิทยาลัย	
นอกจากนี	้มหาวิทยาลยัได้ทำาประกันสขุภาพ 
แก่บุคลากรทุกคน	 ซึ่งเป็นการสร้างขวัญ 
กำาลังใจแก่บุคลากร	 ในช่วงท่ีมีการระบาด
ของเช้ือไวรัสโคโรนาเป็นจุดท่ีทำาให้บุคลากร
ได้เรียนรู ้การทำางานทางออนไลน์	 ขณะท่ี
มหาวิทยาลัยก็มีการปรับปรุงเทคโนโลยี 
ให ้สอดรับกับการทำางานออนไลน ์และ 
การสอนออนไลน์	ซึ่งเราไม่เคยทำามาก่อน	

I N S I D E  U T K

อาจารย์พิษณุวัตร สุจวิพันธ์ 
รองอธิการบดี 
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		 ปัจจัยท่ีทำาให้มหาวิทยาลัยก้าวข้าม
สถานการณ์ที่ยากลำาบากมาได้	 คือ	 ผู ้นำา	 
โดยท่านอธิการบดีติดตาม	สั่งการ	และรับฟัง 
ปัญหาในการทำางานของคณะอนุกรรมการฯ	
อย่างใกล้ชิด	 นอกจากนี้	 ยังมีปัจจัยจาก
ความร่วมมอืร่วมใจของบคุลากรทกุภาคส่วน 
ที่การ์ดไม่ตก	 การสื่อสารประชาสัมพันธ  ์
อย ่างต ่อเนื่อง	 และความเข ้มแข็งของ 
คณะอนุกรรมการฯ	 จากที่ผ่านมาทำาให้ได ้
ข้อเรียนรู ้ว่าเราทุกคนต้องติดตามข่าวสาร	 
ไม่ประมาท	และระมัดระวังตนเองอยู่เสมอ	

		 ผ ม ขอขอบคุณท ่ า นอ ธิ ก า รบดี ท่ี 
จุดประกาย	เอาใจใส่	และติดตามการทำางาน
อย่างใกล้ชิด	ขอขอบคุณคณะอนุกรรมการฯ	
ทุกท่าน	 โดยเฉพาะผู้ช่วยอธิการบดี	 ชัยศักด์ิ	
คล้ายแดง	ผู้อำานวยการกองพัฒนานักศึกษา	
และหัวหน้าพยาบาลที่ทำางานกันอย่างหนัก	
ขอขอบคุณผูบ้รหิาร	คณาจารย์	และบคุลากร
ทุกคน	ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี	ซึ่งทำาให้
มหาวิทยาลัยของเราผ่านพ้นวิกฤติครั้งน้ี 
มาได้”

I N S I D E  U T K
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อาจารย์ชยัศกัดิ ์คล้ายแดง 
ผู้ช่วยอธิการบดี

ในระยะแรกมีความยาก
ในการส่ือสารให้บุคลากร
เข้าใจว่า หากนักศึกษา
และบุคลากรของเราติดเช้ือ
ก็คงไม่มีคนกล้ามาสมัคร
เข้าเรียน ซึ่งช่วงท่ีมีการระบาด
ตรงกับช่วงรับสมัคร
นักศึกษาใหม่
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	 “ผมเป ็นประธานคณะอนุกรรมการ 
ตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส 
โคโรนา	2019	(COVID-19)	ของมหาวิทยาลยั	
ซึ่งดูแลภาพรวมท้ังหมดตั้งแต่กฎระเบียบ
การเดินทางเข ้า -ออกมหาวิทยาลัยไป 
จน ถึ งม าต รก า ร ขอ งก า รทำ า กิ จ ก ร รม
ในมหาวิทยาลัย	 โดยเริ่มทำางานตั้ งแต ่
เดือนมีนาคมต่อเน่ืองมาตลอด	 ปัจจุบัน
มหาวทิยาลยัเปิดเทอมแล้ว	คณะอนกุรรมการฯ	 
ก็ เน ้นเรื่องการปรับเปลี่ยนวิถีชี วิตสู ่ ยุค	 
New	Normal	

	 โจทย์สำาคัญของการทำางานในช่วง 
เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนท่ีสังคมไทย
มีผู ้ติดเชื้อต ่อเน่ืองและมีการล็อกดาวน์
เมืองน้ันคือการเฝ้าระวัง	 เริ่มด้วยการจัด 
ทีมงานเฉพาะกิจสองชุด	คือ	ชุดเอ	และชุดบี	 
เพ่ือตรวจตราในวันหยุดราชการ	นอกจากน้ี 
ยังมีการตั้งศูนย์เฝ ้าระวังโควิด-19	 ของ
มหาวิทยาลัยโดยมีการสื่อสารติดตามกัน
ตลอด	 24	 ชั่วโมง	 และทำาไทม์ไลน์ข้อมูล 
ในแต่ละวันว่ามีจุดเสี่ยง/มีผู ้ติดเชื้อท่ีไหน	 
ซึ่งเราควรเลี่ยงไม่เดินทางไปในบริเวณนั้น

I N S I D E  U T K

		 คณะอนุกรรมการฯ	 ชุดน้ีมีการประชุม
ทกุสปัดาห์	เพ่ือวิเคราะห์และวางแผนร่วมกัน	 
โดยมรีองคณบดฝ่ีายกจิการท่ัวไปของทุกคณะ 
และมีผู ้อำานวยการกองมาร่วมทำางานเป็น
คณะอนุกรรมการฯ	 ซึ่งทุกท่านมีบทบาท
ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์มาตรการของ
มหาวิทยาลัยต่อไปยังคณะและหน่วยงาน
ของท่าน	เน่ืองจากวิถีชวิีตของบคุลากรทุกคน
ต้องเปล่ียนแปลงไป	 จากเดิมท่ีเคยเดินทาง
เข้า-ออกมหาวิทยาลัยแบบปกติก็จะต้องมี
การคัดกรอง	 ในระยะแรกมีความยากในการ
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ส่ือสารให้บคุลากรเข้าใจว่าหากนกัศกึษาและ
บุคลากรของเราติดเชื้อก็คงไม่มีคนกล้ามา
สมัครเข้าเรียน	ซึ่งช่วงที่มีการระบาดตรงกับ
ช่วงรับสมัครนักศึกษาใหม่	 เมื่อมีการสื่อสาร
ในหลายช่องทางก็ทำาให้บุคลากรเข้าใจและ
ปฏิบัติตามมาตรการซึ่งถือว่าเป็นเรื่องท่ีเรา
ประสบความสำาเร็จ

		 ในวันนีม้หาวิทยาลยัของเราไม่มผีูต้ดิเชือ้	 
ซึ่งมาจากความร่วมมือของทุกคน	สิ่งสำาคัญ
คือท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัยลงมาติดตาม
ด้วยตนเอง	 ผมในฐานะที่ เป ็นประธาน 

คณะอนุกรรมการตามมาตรการควบคุม 
โรคตดิต่อเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)	 
ออกมาทำางานทุกวัน	 ซึ่งเมื่อออกนอกบ้าน 
ก็มีความเสี่ยง	 แต่ผมก็พยายามป้องกัน
ระมัดระวังตนเองตลอดเวลา	 สิ่งที่ผมได  ้
เรยีนรูจ้ากการทำางานเป็นเรือ่งของการทำางาน
เป็นทีม	 การทำางานอย่างมีวิสัยทัศน์และ 
การวางแผน	 ถ้าในอนาคตมีวิกฤติคล้าย 
กับโควิด	ผมมองว่ามหาวทิยาลยัมคีวามพร้อม	
เนื่องจากการทำางานครั้ง น้ีมีการกำาหนด
มาตรการและรูปแบบของการทำางานท่ีเป็น
โมเดล	ซึง่สามารถนำาไปต่อยอดและปรบัใช้ได้	

	 ผมขอขอบคุณท่านผู้บริหาร	โดยการนำา
ของท่านอธิการบดี	 สมพร	 ปิยะพันธ์	 และ 
รองอธิการบดี	 คณบดีทุกคณะ	 ผู ้บริหาร 
ของทุกกอง	 โดยเฉพาะกองพัฒนานักศึกษา
และกองกลาง	บุคลากร	เจ้าหน้าที่	และ	รปภ.	
ท่ีทำางานร่วมกันอย่างเป็นทีมเวิร์ค	ตลอดจน
นักศึกษาท่ีให้ความร่วมมือ	 เพราะผมเชื่อว่า 
งานนี้ถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ให้ความร่วมมือ 
ก็คงไม่สำาเร็จ	 และที่สำาคัญก็คือขอบคุณ
ครอบครัวที่ให้กำาลังใจ”
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อาจารย์บุญสม ครึกครืน 
ผู้อ�านวยการกองพัฒนานักศึกษา
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	 “เมื่อโควิด-19	ระบาดและมหาวิทยาลัย
ได้แต่งตั้งคณะทำางานข้ึน	 ผมได้เข้าร่วมอยู ่
ในคณะอนุกรรมการตามมาตรการควบคุม
โรคตดิต่อเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)	
โดยเป็นรองประธานคณะอนุกรรมการฯ	
เนื่องจากผมมีบทบาทความรับผิดชอบ 
ท่ีเก่ียวข้องกับนักศึกษาและงานพยาบาล
โดยตรง	ต้นเดือนมีนาคมเป็นช่วงที่นักศึกษา
สอบปลายภาค	 เมื่อกระทรวงการอุดมศึกษา	
วิทยาศาสตร์	 วิจัย	 และนวัตกรรม	 (อว.)	
ประกาศว่าให้มหาวิทยาลัยหยุดทำาการเรียน 
การสอน	มหาวิทยาลัยก็ต้องเปลี่ยนมาสอบ 
ทางออนไลน์และมีนโยบายให้บุคลากร
ทำางานที่บ้าน

		 ช่วงท่ีมหาวิทยาลัยปิด	 ผมมาทำางาน
ทุกวัน	 โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการของ
มหาวิทยาลัยด ้วยการวัดอุณหภูมิและ 
สวมหน้ากากอนามัย	 เพราะถึงแม้อยู ่ใน
คณะอนุกรรมการฯ	 โควิดก็ไม่มีอภิสิทธ์ิ 
แต่อย่างใด	 ในวันจันทร์ถึงศุกร์มีการติดตาม
สถานการณ์การระบาด	 และมีการประชุม

ช่วงท่ีมหาวิทยาลัยปิด ผมมาท�างานทุกวัน โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการของมหาวิทยาลัย
ด้วยการวัดอุณหภูมิและสวมหน้ากากอนามัย เพราะถึงแม้อยู่ในคณะอนุกรรมการฯ 
โควิดก็ไม่มีอภิสิทธิ์แต่อย่างใด

อนามยั	ส่วนในวันเสาร์อาทิตย์มกีารแบ่งเป็น	
2	 กลุ่ม	 คือ	 ทีมเอและทีมบี	 เพ่ือลงพ้ืนท่ีทั้ง	 
3	 พ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัย	 รวมไปถึงการ
ให้กำาลังใจ	 รปภ.	 โดยมีข้าวหรือนำ้าอัดลม 
เย็นๆ	 ไปฝากเน่ืองจากช่วงนั้นเป็นฤดูร้อน	 
เสร็จจากการลงพ้ืนท่ีแต่ละครั้งก็ต้องกลับ
มาสรุปงานและวิเคราะห์ป ัญหาร่วมกัน	 
ผมมองว ่ า เ รามีกำ าลั งแรงคนแรงกาย	 
แต ่ป ัญหาในการควบคุมสถานการณ ์ 
ช่วงน้ันมาจากความไม่พร้อมของอุปกรณ์ 
ที่หาซื้อยาก	 ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการจัดซื้อ 
แบบพิเศษเพ่ือให้สามารถซื้ออุปกรณ์ได้ทัน
ต่อการใช้งาน			

โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในขณะน้ัน	 เช่น	 
มีมาตรการจากรัฐบาลหรือกระทรวง	 อว.	 
ที่ท่านผู้บริหารจะเรียกประชุมเพ่ือกำาหนด
มาตรการให ้สอดคล ้อง กัน	 รวมไปถึง 
การประชุมในเรื่องเร่งด่วน	 เช่น	 เรื่องการ 
จดัซือ้เทอร์โมสแกน	เจลล้างมอื	และหน้ากาก
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		 ปัจจัยที่ทำาให้มหาวิทยาลัยปลอดภัย 
และไม่มผีูต้ดิเชือ้	มาจากนโยบายของผูบ้รหิาร	
การทำางานเป็นทีมของคณะอนุกรรมการฯ	 
ท่ีมีการส่ือสารส่งข่าวกันทางกลุ่มไลน์ตลอด	
และความมีวินัยของทุกคน	สิ่งท่ีผมได้เรียนรู ้
จากการทำางานท่ามกลางวิกฤติครั้งนี้	 คือ	
ความรับผิดชอบและวิ นัยที่มีต ่อตนเอง	 
ในการเดินทางมาท่ีมหาวิทยาลัยทุกวันนั้น 
ผมไม่รูส้กึกลวั	เพราะผมอยู่บ้านพักสวัสดิการ
ด้านหลังจึงไม่ได้เดินทางไกลและผมใช  ้
รถส่วนตัว		

		 ถ้าในอนาคตมีวิกฤติเกิดขึ้น	 ผมมองว่า 
มหาวิทยาลัยมีความพร้อม	 เพราะทุกคน 
มีประสบการณ์มาแล้ว	 ส่ิงที่ผมเห็นจาก 
ทีมงานในการทำางานครั้งนี้	คือ	ความสามัคคี	
ความเสียสละ	และการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกัน
และกัน	สิ่งสำาคัญคือ	ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ให้กำาลังใจพวกเรา	โดยท่านมามหาวิทยาลัย
ต้ังแต่เช ้าและเมื่อท่านพบความเสี่ยงใน
มหาวิทยาลัย	ก็จะส่ือสารมายังอนกุรรมการฯ	 
ผมขอขอบคุณทีมงานทุกท่านในการทำางาน
ร ่วมกันโดยเฉพาะท่านผู ้ช ่วยอธิการบด	ี 
ซึ่งบ้านอยู่ไกล	แต่ท่านก็มาถึงมหาวิทยาลัย
ต้ังแต่	5.00	น.	 เพ่ือออกตรวจและให้กำาลงัใจ	 
รปภ.	ทีเ่ป็นปราการด่านแรกของมหาวิทยาลยั”	

I N S I D E  U T K
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อาจารย์ศิริมา ศีลพัฒน์ 
รองคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 
คณะศิลปศาสตร์

งานของเราคือการดูแลพื้นท่ีให้ปลอดภัยสูง
และไม่มีผู้ติดเชื้อ เพราะถ้ามหาวิทยาลัยมีผู้ติดเช้ือ
ก็จะส่งผลต่อความม่ันใจของนักศึกษาและผู้ปกครอง

	 “ดิฉันเป็นอนุกรรมการตามมาตรการ
ควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	
(COVID-19)	 โดยเป็นตัวแทนของคณะ
ศิลปศาสตร ์ ในการมาทำางานร ่ วมกับ
มหาวิทยาลยั	ซึง่รองคณบดฝ่ีายกิจการทัว่ไป
ของทุกคณะเข้าไปเป็นอนุกรรมการฯ	 และ 
รับนโยบายมหาวิทยาลัยไปสานต่อในคณะ	
เพ่ือป้องกันไม่ให้ทุกคนในมหาวิทยาลัย 
ติดเชื้อ	 ในส่วนของคณะศิลปศาสตร์	 ท่าน
คณบดีใช้คำาสั่งของมหาวิทยาลัยในการ
ดำาเนินการและประกาศขอความร่วมมือ 
ไม่ให้บุคลากรเดินทางไปต่างจังหวัดเพ่ือ 
ลดความเสีย่ง	นอกจากน้ี	คณะมกีารสบืเสาะ
หาข้อมลูว่าบคุลากรท่านใดของคณะมภีาวะ
เสี่ยงเพื่อดำาเนินมาตรการป้องกันเป็นพิเศษ	

		 ในช่วงมหาวิทยาลัยปิดและมีนโยบาย
ให้บุคลากร	Work	from	Home	นั้น	บุคลากร 
ที่ มี ค ว ามจำ า เป ็ นต ้ อ ง เ ข ้ ามา ใน พ้ืน ท่ี
มหาวิทยาลัยต ้องผ ่านจุดคัดกรองและ 
สวมหน้ากากอนามัย	 รวมท้ังมีการกำาหนด
ระยะเวลาท่ีจะอยู ่ภายในมหาวิทยาลัย	 
ส่วนคนทีเ่ป็นบคุคลภายนอกน้ันห้ามเข้าพ้ืนท่ี
มหาวิทยาลัย	 การติดต่องานต้องทำาผ่านสื่อ
ช่องทางต่าง	ๆ 	เท่าน้ัน	ซึง่ท่านอธิการบดกีล่าว
อยู่เสมอว่ามหาวิทยาลัยต้องมีความพร้อม 
และปลอดภัย	 เพราะจากนโยบายของ
กระทรวง	 ถ้ามหาวิทยาลัยไม่มีความพร้อม	
เมื่อถึงเวลาเปิดเรียนก็จะไม่สามารถเปิด 
เรียนได้	 ดังนั้น	 งานของเราคือการดูแลพ้ืนท่ี 
ให้ปลอดภัยสูงและไม่มีผู้ติดเชื้อ	 เพราะถ้า
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มหาวิทยาลัยมีผู้ติดเชื้อก็จะส่งผลต่อความ
มั่นใจของนักศึกษาและผู ้ปกครอง	 ซึ่งจุด
สำาคัญในการคัดกรองนั้นอยู่ที่	 รปภ.	 ซึ่งเป็น
ด่านแรก	 ดิฉันจึงขอชื่นชมทีมงาน	 รปภ.
ที่มีความเข้มแข็งและช่วยดูแลพ้ืนที่ของ
มหาวิทยาลัยให้มีความปลอดภัย

		 ตอนท่ีมหาวิทยาลัยปิด	 ดิฉันมาทำางาน
สัปดาห์ละ	7	วัน	โดยในวันเสาร์อาทิตย์มีการ
ลงพ้ืนที่ติดตามการทำางานของ	 รปภ.	 และ 
ให้กำาลงัใจเขาด้วย	ความยากลำาบากของการ
ทำางานช่วงนั้น	 คือ	 เรื่องงบประมาณ	 เพราะ
คณะ/หน่วยงานไม่รู ้ว ่าจะมีโรคระบาดจึง 

ไม่ได ้เตรียมงบประมาณไว้	 แต่แม้ว ่ามี 
งบประมาณ	 อุปกรณ์ต ่างๆ	 ที่ เ ก่ียวข้อง
กับการป ้อง กันโค วิด ก็หาซื้ อยากมาก	 
จากประสบการณ์ตรงน้ีสอนว่าคนเราควร 
ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังและรอบคอบ	 โดย
ไม่ใช่ดูแลแค่ตัวเราเอง	 แต่ต้องดูแลสังคม
และพ้ืนท่ีท่ีอยู ่รอบข้างเราด้วยในวิกฤติ
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ครั้ ง น้ีทำาให ้ ดิ ฉันมีโอกาสเข ้ามาทำางาน 
เพ่ือส่วนรวม	 ในการเดินทางออกจากบ้าน 
มาท่ีมหาวิทยาลัย	 ดิฉันมีการป้องกันตนเอง
และรู้สึกว่าเราไม่ได้เสี่ยงมาก	 เพราะดิฉัน 
ได้สิทธิอยู่บ้านพักด้านหลังมหาวิทยาลัย 
และใช้รถส่วนตัวในการเดินทาง	

		 ดิฉันเห็นความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ
ของทุกคนในการปฏิบั ติตามมาตรการ 
ที่มหาวิทยาลัยประกาศออกไป	 เพราะถ้ามี 
ประกาศแต่บุคลากรไม่ให้ความร่วมมือ	
ภาวะเส่ียงก็จะเกิดขึ้นทันที	ดิฉันขอขอบคุณ
ผู ้บริหารทุกท่านและขอขอบคุณบุคลากร 
ทุกคนในมหาวิทยาลัยที่ให้ความร่วมมือ 
เป็นอย่างด	ีตอนน้ีมหาวิทยาลยัมปีระสบการณ์ 
ข้อเรียนรู ้ท่ีได้จากการทำางานในช่วงวิกฤติ
แล้ว	 ถ้าในอนาคตมีสถานการณ์ในลักษณะ
เดียวกันกับการระบาดของโควิด-19	 เราก็มี
ความพร้อมในการรับมือ”
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อาจารย์อ�าไพ แสนหมื่น 
หัวหน้างานสุขภาพและอนามัย กองพัฒนานักศึกษา

	 “ดฉินัเป็นเลขานุการของคณะอนกุรรมการ 
ตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 มีหน้าที่ดูแล 
การจัดประชุมและจัดทำาเอกสารการประชุม	
รวมถึงดูแลงานพยาบาล	 ซึ่ ง ดิฉันเป ็น
พยาบาลวิชาชีพที่ดูแลห้องพยาบาลของ
มหาวิทยาลัยอยู่แล้ว	 ในช่วงการระบาดของ
โควิด-19	 งานที่มีความยากคือการเตรียม 
อุปกรณ ์ รองรับ กับจำ านวนนักศึกษาที ่
เข้ามาสอบ	เพราะในช่วงแรกของการสอบน้ัน 
มหาวิทยาลัยยังไม่ได้ประกาศหยุด	 เมื่อ
มหาวิทยาลัยประกาศหยุด	 ความต้องการ
ใช้อปุกรณ์ก็ลดจำานวนลงจากเดิม	แต่ก็ยงัคง 

งานท่ีมีความยากคือการเตรียมอุปกรณ์รองรับ
กับจ�านวนนักศึกษาท่ีเข้ามาสอบ เพราะในช่วงแรก
ของการสอบน้ันมหาวิทยาลัยยังไม่ได้ประกาศหยุด

ต้องใช ้อยู ่ เนื่องจากมีบุคลากรบางส่วน 
มาทำางาน			

	 อุปกรณ์หลักที่ใช้	คือ	เครื่องวัดอุณหภูมิ
ที่ เป ็นอินฟาเรด	 หน้ากากอนามัย	 และ
แอลกอฮอล์เจล	 ในช่วงการระบาด	อุปกรณ์
ต่างๆ	 ราคาแพงข้ึน	 อย่างหน้ากากอนามัย
ปกติที่ เราเคยซื้อมาใช ้ในห ้องพยาบาล 
ราคากล่องละไม่ถึง	100	บาท	ก็ขึ้นราคาเป็น	
300-400	บาท	แต่เราก็จำาเป็นต้องซื้อ	เพราะ
อยู่ในช่วงเกิดโรคระบาดท่ีเราต้องป้องกัน
อย่างเต็มท่ี	 เนื่องจากสถานการณ์ตอนน้ัน
มีความรุนแรงและเรากลัวว่าจะมีคนใน
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มหาวิทยาลัยติดเชื้อ	 อย่างช่วงสอบเราก็มี
แจกให้คนท่ีไม่มีหน้ากากอนามัย	 เพราะเรา
จะบอกให้เขาไปซื้อก็ไม่มีท่ีขาย	 ในช่วงน้ัน
ห้องพยาบาลนำาหน้ากากอนามัยท่ีมีสต็อก
อยู่มาใช้จนหมด	 ในช่วงท่ีหน้ากากอนามัย
ขาดแคลนมาก	มหาวิทยาลัยแก้ปัญหาโดย
การให้คณะเย็บหน้ากากผ้าเพ่ือนำามาใช้	และ
บริจาค
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		 ช่วงที่มหาวิทยาลัยปิด	 ส่วนใหญ่ดิฉัน
ทำางานออนไลน์และติดต ่อกับบริษัทยา 
ทางโทรศัพท์	 โดยเดินทางมาที่มหาวิทยาลัย
ในวันทีม่กีารประชมุ	วันท่ีมกีารลงนามรบัของ	 
หรือเข ้ามาทำาเอกสาร	 ตอนที่ ไม ่ ได ้มา
มหาวิทยาลัย	 ดิฉันก็มีการให้คำาปรึกษา 
ทางโทรศัพท์ตลอด	 ส่วนในการตรวจเย่ียม
พ้ืนท่ีนั้นดิฉันไม่ได้เข้าร่วมเพราะว่าบ้าน 
อยู่ไกล	 และไม่สะดวกเดินทางเนื่องจาก 
ข้อจำากัดเรือ่งรถ	ส่วนในระยะหลงัทีส่ถานการณ์ 
คลีค่ลายมากขึน้และมหาวิทยาลยัมโีครงการ
ปันสขุ	ดฉินัได้เข้าร่วมเตรยีมงานและวางแผน
จัดการให้เกิด	Social	Distancing	

		 ปัจจยัท่ีทำาให้มหาวทิยาลยัไม่มผีูต้ดิเชือ้ 
เป็นเพราะมาตรการท่ีเข้มงวดของเราที่มีการ
สั่งปิดมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน	 ส่วนคนที่
จะเข้ามาในพ้ืนท่ีก็ต้องได้รับการคัดกรอง	
และต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน	 เพราะ

เราถือว่าทุกคนมีความเสี่ยง	 แม้ว่าตอนน้ี 
เปิดเทอมแล้วก็มีมาตรการให้ทุกคนสวม
หน้ากากอนามัย	 ส่วนในห้องพยาบาลนั้น 
ถ้าพบว่าผูป่้วย	มไีข้	เราก็จะให้เขารอพบแพทย์ 
ในพ้ืนที่โล่งเพ่ือคัดกรองและส่งต่อ	 ซึ่งห้อง

พยาบาลมีแพทย์เข้ามาประจำาในช่วงบ่าย
ของทุกวัน

		 สิง่ทีด่ฉินัได้เรยีนรูจ้ากการทำางานในช่วง
ที่มีการระบาดของโควิด-19	คือ	 การสื่อสาร 
ท่ีดีช ่วยให้การทำางานบรรลุวัตถุประสงค์	
และได้เห็นถึงความเสียสละของทุกคน	 เช่น	
น้องในทีมพยาบาลที่เข้ามามหาวิทยาลัย
เกือบทุกวันเพ่ือติดต่อกับพัสดุและกองคลัง
ในการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกัน	 ถ้าในอนาคต 
มีสถานการณ์ที่คล้ายกับโควิดขึ้นมาอีก	ดิฉัน
คดิว่ามหาวิทยาลยัมคีวามพร้อมและสามารถ
บริหารจัดการได้ดีกว่าเดิม	 เพราะพวกเรามี
ประสบการณ์จากการทำางานในครั้งนี้”
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นายพรชัย บัวส�าอางค์ 
หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย

ความยากในการท�างานคือการสื่อสาร
กับคนท่ีไม่เข้าใจมาตรการ 
ซ่ึงผมแจ้งทีมงานไปว่าเราต้องเคร่งครัด 
เพราะถ้าในมหาวิทยาลัยมีการติดเชื้อข้ึนมา  
รปภ. จะเป็นกลุ่มแรกที่ถูกกักตัว

	 “ผมดูแลทีมงาน	 รปภ.	 ที่อยู่ประจำาทั้ง	 
3	พ้ืนทีข่องมหาวิทยาลยั	โดยมจีำานวนทมีงาน
ทั้งหมดประมาณ	55	คน	 เมื่อมหาวิทยาลัย
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามมาตรการ
ควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	
(COVID-19)	 ประธานคณะอนุกรรมการฯ	 
จะมีคำาสั่งลงมาที่	 รปภ.	 ว่าในการคัดกรอง 
ต้องมีมาตรการอย่างไร	

		 รปภ.	 เป ็นด่านแรกในการคัดกรอง
คนท่ีเดินทางเข้ามาในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย	 
โดยปกติ	 รปภ.	มีเวรสองผลัด	ประกอบด้วย
ผลัดกลางวันเวลา	 6.00-18.00	 น.	 และ
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ผลัดกลางคืนเวลา	 18.00-6.00	 น.	 ช่วงท่ี
มหาวิทยาลัยปิด	 ผู้ที่เข้ามาในมหาวิทยาลัย
ต้องเป็นผู้ท่ีได้รับอนุญาตเท่านั้น	 ก่อนเข้า
พ้ืนท่ีต้องได้รับการวัดอุณหภูมิว่ามีอุณหภูมิ
ร่างกายไม่เกิน	 37.5	 องศาเซลเซียส	 และ
ทำาความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์	 
จากนัน้	รปภ.	จะทำาการจดบนัทึกชือ่-นามสกุล	
และอุณหภูมิร่างกายของผู้ที่เดินทางเข้ามา 
ในพ้ืนที่	 นอกจากนี้ยังมีการจดบันทึกเวลา- 
เข้าออกมหาวิทยาลัย	และอาคารที่บุคคลนั้น 
เดินทางไปติดต่อ	 แล้วสรุปเป็นรายงานส่ง 
ผู้บังคับบัญชาทุกวัน	

		 จากการที่อาจารย์หลายท่านชื่นชม	
รปภ.	 ทำาให้ผมรู ้สึกดีใจว่าผู ้ใหญ่มองเห็น 
สิ่งที่เรากำาลังทำาอยู่	 ความยากในการทำางาน
คือการสื่อสารกับคนที่ไม่เข้าใจมาตรการ	 
ซึ่งผมแจ้งทีมงานไปว่าเราต้องเคร่งครัด	
เพราะถ้าในมหาวิทยาลัยมีการติดเชื้อข้ึนมา	
รปภ.	จะเป็นกลุ่มแรกที่ถูกกักตัว	ซึ่งส่งผลต่อ
การทำางานและรายได้ของเราอย่างแน่นอน	 
บางครั้งผมก็รู ้สึกหนักใจแทนทีมงานและ 
มีการปลุกขวัญกำาลังใจกันว่าให้ทำาหน้าที่
ของเราให้เต็มท่ีท่ีสุดตามท่ีได้รับมอบหมาย 
โดยต ้องระวั งตนเองและไม ่ประมาท	 
ถ้ามข้ีอตดิขดัในการทำางานก็ให้ปรกึษาผูใ้หญ่ 
ว่าจะหาทางออกอย่างไร	ซึง่คณะอนุกรรมการฯ	 
โควิด	มาลงพ้ืนท่ีให้กำาลังใจ	และมีของฝาก
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เป็นสนินำา้ใจ	ช่วยสร้างขวัญกำาลงัใจและทำาให้
เรารู ้สึกว่าเขาไม่ได้ปล่อยเราให้โดดเดี่ยว	 
เนื่องจากท่ีอื่นหยุดงาน	ส่วนเรายังมาทำางาน
ตามปกติ	

		 ในอนาคตถ้าผู้ใหญ่มีคำาสั่งมาอย่างไร
หรือวางนโยบายอย่างไร	 ทีม	 รปภ.	 ก็มี 
ความพร ้อม	 ขณะเดียวกันในการสร ้าง 
ความปลอดภัยให้กับพ้ืนท่ีนั้น	 รปภ.	 เป็น 

ด่านแรกที่ทำาการคัดกรอง	 แต่เมื่อทุกคน
เข้าไปในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยแล้วต้องร่วมมือ
กันรักษามาตรการอย่างเคร่งครัด	 ผมคิดว่า 
สิ่งที่ทำาให้มหาวิทยาลัยผ่านสถานการณ์
ระบาดของโควิด-19	 มาได้ก็เพราะทุกคน 
ให้ความสำาคัญกับหน้าที่ของตนเอง	

		 พวกเราเป็น	 รปภ.อาชีพ	 หน้าท่ีของ
เราคือการอยู่ประจำาพ้ืนท่ีเพ่ือคัดกรองและ 
ตรวจตรา	ผู้บงัคับบญัชาส่ังให้เราปฏบิติัหน้าท่ี
อย่างไร	 ทุกคนก็จะทำาตามน้ันอย่างดีท่ีสุด	
ช่วงน้ีนักศึกษากลับเข้ามาเรียนแล้ว	 ทำาให้
จำานวนคนท่ีเดินทางเข้ามาในมหาวิทยาลัย 
มจีำานวนมากขึน้	ซึง่ทางมหาวิทยาลยัแนะนำา
ให้ใช้แอพพลิเคชันหมอชนะ	 เพ่ือช่วยในการ
คัดกรองและติดตาม”	
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